

ข่าวเลขที่ ๖๔

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พาณิชย์พร้อมรับมือลำไยล้นตลาด จัดเต็มมาตรการกระจายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ

นางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ตลาดพบว่าจะมีปริมาณรวม ๕๓๔,๐๔๖ ตัน ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ ๓-๕% ของผลผลิต โดยผลผลิตจะเก็บเกี่ยวมากในช่วง ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งราคาซื้อขายปัจจุบัน (ณ วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่) เกรด AA ราคา ๒๒ บาท/กิโลกรัม เกรด A ราคา ๑๖ บาท/กิโลกรัม และเกรด B ราคา ๖-๗ กิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี ๒๕๕๗ โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการแปรรูป และส่งเสริมการตลาด พร้อมทั้งได้มีการหารือกับผู้แทนจังหวัดแหล่งผลิตภาคเหนือ ๘ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติตามโครงการ

สำหรับด้านการกระจายผลผลิตในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มีมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการ อาทิ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดแหล่งผลิตจากภาคเหนือไปชายแดน (หนองคาย อุดรธานี สระแก้ว) และจังหวัดในภาคกลาง (สระบุรี นครสวรรค์) ช่วงสิงหาคม ๒๕๕๗, หารือร่วมกับผู้ประกอบการและชาวสวน (เชียงใหม่ ลำพูน) เร่งให้มีการสั่งซื้อเพื่อแปรรูปและกระจายผลสดไปภาคอื่นๆ, นำชาวสวนมาจำหน่ายลำไย ในงานต่างๆ เช่น ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งานธงฟ้าทุกภาค ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗ งาน “มหกรรมพาณิชย์คืนความสุขให้ประชาชน” ณ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจัดจำหน่ายลำไยคุณภาพดี ทั้งลำไยสดและแปรรูป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช่วงสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ยังร่วมกับห้างค้าปลีก เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เตรียมจัดจำหน่ายลำไยช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งประสานผู้ค้าจากเวียดนามเร่งซื้อลำไยเพื่อส่งออก โดยกระจายสั่งซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย ช่วงกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อส่งออกทุกวัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประสานการเร่งรัดส่งออกกับ สคร. ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ได้นำผู้แทนเกษตรกร/ผู้ประกอบการไปร่วมงานจำหน่ายผลไม้ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และนำผู้นำเข้าจากอินโดนีเซียมาพบผู้ประกอบการเชียงใหม่ ลำพูน หลังสิ้นสุดช่วงรอมฎอน เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกอีกด้วย ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจะช่วยระบายผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น